



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศ
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จำนวน ๕ ตำแหน่ง
โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตามรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการประเมินบุคคล
(สัมภาษณ์) ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการ ชั้น ๔ ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และในกรณีที่มีความจำเป็นอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้หมดสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิคม มะลิทอง)

ประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลระนอง

ลำดับที่	ตำแหน่งที่จะคัดเลือก/ ระดับ	ตำแหน่งเลขที่	รายละเอียดตำแหน่ง	ผู้สมัครสอบ	เลขประจำ ตัวสอบ
๑.	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๒๔๗๐	กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล	น.ส.ปิยาภรณ์ อินทรา	๐๐๑
๒.	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๘๑๔๑	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล	นางไศรดา อินทศิริ นางพสุชา บุญสิน น.ส.ปรารถนา สกุรัตน์	๐๐๑ ๐๐๒ ๐๐๓
๓.	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๘๑๙๓	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล	นางกรรณิกา เจริญผล น.ส.จันทิมา จิตต์สะอาด	๐๐๑ ๐๐๒
๔.	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๘๑๙๘	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กลุ่มการพยาบาล	นางสายสุดา พุ่มเกลี้ยง นางอุตมลักษณ์ แต่งงาม	๐๐๑ ๐๐๒
๕.	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๘๐๐๔	กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน	น.ส.ศิโรรัตน์ โชติกสถิตย์	๐๐๑